

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำเร็จ แก้วฉ่ำ	ประธานสภาเทศบาล	สำเร็จ แก้วฉ่ำ	
๒	นางอุทัย วาดทอง	รองประธานสภา	อุทัย วาดทอง	
๓	นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี	สมาชิกสภาเทศบาล	ธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี	
๔	นายวัฒนศักดิ์ สุขอุ้น	สมาชิกสภาเทศบาล	วัฒนศักดิ์ สุขอุ้น	
๕	นางรัตนา แก้วพิชัย	สมาชิกสภาเทศบาล	รัตนา แก้วพิชัย	
๖	นายวิทยา ลีมิวิชิต	สมาชิกสภาเทศบาล	วิทยา ลีมิวิชิต	
๗	นายวิทยา ชำนินวน	สมาชิกสภาเทศบาล	วิทยา ชำนินวน	
๘	นายประเพียร ประทับศิลป์	สมาชิกสภาเทศบาล	ประเพียร ประทับศิลป์	
๙	นายสมโภชน์ ชุมขุน	สมาชิกสภาเทศบาล	สมโภชน์ ชุมขุน	
๑๐	นายวินิจ ใจซื่อ	สมาชิกสภาเทศบาล	วินิจ ใจซื่อ	
๑๑	นายวิโรจน์ นาคแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	วิโรจน์ นาคแก้ว	
๑๒	นางสาวจิรนนท์ อินทมุสิก	เลขานุการสภาเทศบาล	จิรนนท์ อินทมุสิก	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพฑูรณ์ คงเดิม	นายกเทศมนตรีฯ	ไพฑูรณ์ คงเดิม	
๒	นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ	รองนายกเทศมนตรีฯ	นิโรจน์ จันทร์เมฆ	
๓	นางสายใจ จันทร์แสงกุล	รองนายกเทศมนตรีฯ	สายใจ จันทร์แสงกุล	
๔	นายสุนทร ผอมทอง	ที่ปรึกษานายกฯ	สุนทร ผอมทอง	
๕	นางสาวสุทิตา ชัยเจริญ	รองปลัดเทศบาล	สุทิตา ชัยเจริญ	
๖	นางปรารธนา สุดสาย	หัวหน้าสำนักปลัด	ปรารธนา สุดสาย	
๗	นางสาวสุนิศา เกตุแดง	หัวหน้ากองคลัง	สุนิศา เกตุแดง	

/ผู้เข้าร่วมประชุม.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๘	นางสาวณัฐปภัทร์ คชฉิม	นิติกร	ณัฐปภัทร์ คชฉิม	
๙	นางสาวจันทิมา กุลจู้	บุคลากร	จันทิมา กุลจู้	
๑๐	นายศตวรรษ ไชยลี้ก	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	ศตวรรษ ไชยลี้ก	
๑๑	นางสุพรรณนิภา อินทร์จันทร์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	สุพรรณนิภา อินทร์จันทร์	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายลือไทย ปานสังข์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ลือไทย ปานสังข์	ลา

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรเชษฐ์ ทิพย์ป่าเว	ตัวแทนผู้ประกอบการ	สุรเชษฐ์ ทิพย์ป่าเว	-

เปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

น.ส.จิรนนท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
เลขานุการสภาฯ ราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นครั้งนี้
เป็นการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่
๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สมาชิกเข้า
ร่วม ๑๑ ท่าน ลา ๑ ท่าน ครบองค์ประชุม

น.ส.จิรนนท์ อินทมุสิก ลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และ
เลขานุการสภาฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑

๑.๒ คณะบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. รายงานการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น

นายสำเริง แก้วฉ่า
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

นายไพฑูรณ์ คงเดิม
นายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายไพฑูรณ์ คงเดิม
นายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น ผมขอรายงานการดำเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น ในพื้นที่ ม.๑ , ม.๒ , ม.๓ และ ม.๕ เพื่อทำความเข้าใจกับ
สมาชิกสภาฯ ในพื้นที่ทุกท่านให้ได้รับทราบแนวทางและผลการดำเนินงานในพื้นที่ ม.
๑ , ม.๒ , ม.๓ และ ม.๕ เพราะเป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่เข้าร่วมสนองงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น แนวทางการดำเนินการก็คือการติดตั้งป้ายแนวเขตโดยมีสัญลักษณ์ซึ่งได้รับ
พระราชทานมาจากโครงการ อพ.สธ. ในบริเวณพื้นที่แนวเขตสวนยางพารา สวน
ปาล์มน้ำมันที่ติดกับแนวเขตป่า ได้มีการจับพิกัดและกำหนดแนวเขตโดยผู้นำหมู่บ้าน
โดยการนำของกำนันสุธรรม จันทร์แสงกุล โดยลงหลักเขตเรียบร้อยแล้ว แนวทางการ
ดำเนินการก็คือการติดตั้งป้ายแนวเขตโดยมีสัญลักษณ์ของหน่วยงาน กรมป่าไม้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาคมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
บางส่วนชาวบ้านไม่เข้าใจหลักหายไปแต่พิกัดที่จับไว้ยังคงอยู่เหมือนเดิม โดยผมให้

/เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน.....

เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านนำรายชื่อผู้ที่มีที่ดินติดพื้นที่ป่าและจะมีการเชิญมาประชุม จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบ เพื่อที่จะได้ตอบข้อซักถามได้ตรงกัน เมื่อมีการเชิญประชุมผู้ที่มีที่ดินติดพื้นที่ป่าผมก็จะเชิญท่านนายอำเภอพนมเข้าร่วมประชุม โดยท่านมีแนวนโยบายในพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนและผดกภูหมายอยู่แล้ว ถ้าพี่น้องประชาชนใช้ทำกินไม่ผิดระเบียบของหมู่บ้าน ทางอำเภอก็จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยว แต่ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนกฎระเบียบของหมู่บ้านหรือตำบล เช่น ถอนหลักทิ้ง ไม่ยอมรับแนวเขตที่ปัก ถ้ามีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ แล้วลงมาดำเนินการจับพื้นที่เพื่อดำเนินคดีอีกครั้งหนึ่ง นายอำเภอก็มีอำนาจใช้มาตรา ๒๕ ตัดโค่นทิ้งแปลง ซึ่งนโยบายของท่านนายอำเภอก็สอดคล้องกับงานที่ทางตำบลคลองชะอุ่นได้ทำอยู่ด้วย ที่ได้รับรายงานเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านก็มีปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่ที่ไม่มีรายงานที่จะต้องดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางตำบลคลองชะอุ่นได้วางนโยบายเอาไว้ว่าในปี ๒๕๕๘ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ผมจะเชิญเจ้าของที่ดินมาประชุม ซึ่งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงโครงการ และจะมอบหมายให้เจ้าของที่ดินที่ติดแนวเขตป่าตั้งเป็นกลุ่มคณะกรรมการขึ้นมา ใช้การมีส่วนร่วมและความเข้าใจพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด หลังจากที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเสร็จแล้ว จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ ม.๓๗ , ม.๑๐ , ม.๙ และ ม.๑๒ ต่อไป จึงเรียนชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้รายงานการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ

ขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ไปสมัยการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
ญัตตินายกเทศมนตรีฯ
๕.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙

วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

นายสำเริง แก้วน้ำ ประธานสภา
นายวินิจ ใจซื่อ สมาชิกสภา
ใจซื่อ ตามเอกสารการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ มีดังนี้
เปิดประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น

น.ส.จิรนนท์ อินทมุสิก เรียนท่านประธานกรรมการแปรญัตติ เลขานุการสภา
เลขานุการสภา เรียนท่านประธานกรรมการแปรญัตติ เลขานุการแปรญัตติ นายกเทศมนตรีฯ
วันนี้วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานกรรมการแปรญัตติ ได้มี
หนังสือเชิญกรรมการแปรญัตติ นายกเทศมนตรีฯ และเลขานุการสภา มาประชุม
เพื่อชี้แจงและพิจารณาคำขอแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
ขอเชิญท่านประธานได้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ เรื่องการคัดเลือกประธานและเลขานุการแปรญัตติ
นายวินิจ ใจซื่อ ตามที่สภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ประกอบด้วย กระหม่นนายวินิจ ใจซื่อ นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี และนางรัตนา แก้ว
ประธานกรรมการฯ พิชัย ให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๕๙ ประกอบกับ นางสาวจิรนนท์ อินทมุสิก เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
ได้ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อ
คัดเลือกประธานและเลขานุการแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมได้

๑. นายวิริจ ใจซื่อ เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ

๒. นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี เป็นเลขานุการกรรมการแปรญัตติ

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องวาระที่ตามมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ เรื่องพิจารณานำเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘

นายวิริจ ใจซื่อ

ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ได้นำกำหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอคำขอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. และพิจารณาคำแปรญัตติในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. นั้น ปรากฏว่าในวันเวลาที่ให้สมาชิกยื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นเอกสารเพื่อขอแปรญัตติแต่อย่างใด และในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการแปรญัตติได้มาประชุมพร้อมกับได้เชิญนายกเทศมนตรีมาเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการแปรญัตติ มีกรรมการคนไหนจะซักถามนายกเทศมนตรีบ้าง เพราะตามข้อบังคับการประชุมสภาคณะกรรมการแปรญัตติสามารถขอแปรญัตติได้เหมือนกัน ผมสงสัยรายจ่ายของงบบ้านบุคลากร ตามร่างเทศบัญญัติปี ๒๕๕๙ หน้า ๕

นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี ซึ่งปี ๒๕๕๗ ตั้ง ๙ ล้านกว่า ปี ๒๕๕๘ ตั้ง ๑๐ ล้านกว่า แต่ประมาณการปี ๒๕๕๙ ตั้งไว้ถึง ๑๔ ล้านกว่า ผมขอให้นายกเทศมนตรีช่วยชี้แจงตรงนี้หน่อยครับเพราะเพิ่มขึ้นเกือบ ๔ ล้าน

นายไพฑูรณ์ คงเดิม
นายกเทศมนตรีฯ

ผมขอชี้แจงกรณีงบบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตามที่ท่านเลขาธิการคณะกรรมการแปรรูปที่ดินสงสัย คือว่าเทศบาลดำเนินการตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.ว/ว๓๔๕๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒.๕ การตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเดือนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินเพิ่มหรือเงินอื่นๆ ให้ตั้งจ่ายครบทั้ง ๑๒ เดือน ทุกตำแหน่งตามกรอบอัตราตำแหน่งทั้งที่มีคนครองและตำแหน่งว่าง ประกอบกับในปัจจุบันให้เทศบาลมีภารกิจเพิ่มขึ้น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างก็เพิ่มขึ้น การตั้งงบประมาณตามหนังสือดังกล่าว ทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่จะมีเงินเหลือจ่ายอยู่ในกรณีหากไม่มีการรับโอนพนักงานเพิ่มขึ้นแต่จะมีเงินเหลือจ่ายในกรณีหากไม่มีการรับโอนพนักงานเพิ่มและสามารถโอนออกไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นได้

นายวิจิตร ใจซื่อ
ประธานกรรมการฯ

ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ มากครับที่ให้ความกระจ่าง ผมและคณะกรรมการพอเข้าใจแล้วและไม่ขอแปรญัตติในส่วนนี้ ตามร่างเทศบัญญัติหน้า ๙/๓๕ ค่าใช้สอย โครงการจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ขอซักถามท่านนายกว่าโครงการนี้ เทศบาลและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ทำไมถึงตั้งงบประมาณไว้ตั้ง ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท

นายไพฑูรณ์ คงเดิม
นายกเทศมนตรีฯ

ผมขอขอบคุณท่านวิจิตร ใจซื่อ ประธานกรรมการแปรญัตติ ผมขอชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านว่า โครงการจัดทำแผนที่ภาษีนี้เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทย ได้เร่งรัดให้ท้องถิ่นต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๗ โดยที่แผนที่ภาษีนี้เมื่อจัดทำแล้วเสร็จจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกด้านและสามารถมีข้อมูลที่เป็นจริง ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทุกคน ประชาชนในพื้นที่เองก็สามารถมาขอข้อมูลทั้งหมดไปใช้ได้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ส่วนการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการจัดเก็บภาษีนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้วเทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีไประยะหนึ่งแล้ว โดยตั้งไว้ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับปีที่ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เพราะจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าจ้างแรงงานในการเดินสำรวจ ซึ่งผมมีนโยบายจะให้คนในพื้นที่เป็นผู้สำรวจเพราะทราบพื้นที่ดีอยู่แล้ว ตอนแรกตั้งใจว่าจะจ้างเหมาบริษัทจัดทำ

แผนที่ภาษี ซึ่งต้องตั้งงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท แต่ผมได้พูดคุยกับทีมบริหาร
ว่าเราควรให้คนในพื้นที่ดำเนินการเป็นการสร้างงานอีกทางหนึ่ง ส่วนค่าใช้จ่ายอีกส่วน
ถ้าเป็นเรื่องของการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรม การคัดลอกกระดาษที่ดินและ
การลงระบบข้อมูล ซึ่ง ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่น่าจะเพียงพอด้วยซ้ำ

นายวินิจ ใจซื่อ
ประธานกรรมการฯ

ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น มีกรรมการท่าน
อื่นต้องการซักถามท่านนายกเทศมนตรีอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามคณะกรรมการ
ทุกท่านว่าขอแปรญัตติหรือไม่ ไม่มี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นคำขอแปรญัตติและ
คณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่ประสงค์จะแปรญัตติ ผมขอถามที่ประชุมว่า
คณะกรรมการท่านใดเห็นว่าคงไว้ซึ่งร่างเดิม แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โปรดยกขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นด้วย ๓ ท่าน ไม่เห็นด้วยไม่มี

นายวินิจ ใจซื่อ
ประธานกรรมการฯ

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีและเลขานุการสภา ที่ได้
เข้าร่วมประชุมในวันนี้และผมจะรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต่อ
ประธานสภาต่อไป คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๓ ท่าน มีมติเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่าง
เดิมแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ครับ

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซื่อ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้นำเรียนชี้แจงต่อ
สมาชิกสภาฯ และให้คงไว้ตามร่างเดิม สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่ต้องการ
อภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สมาชิก
ท่านใดเห็นด้วยคงไว้ซึ่งร่างเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย ๑๐ ท่าน ไม่เห็นด้วย - ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ลา ๒ ท่าน
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

วาระที่ ๓ ชั้นลงมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

/นายสำเริง แก้วฉ่ำ.....

นายสำเริง แก้วน้ำ
ประธานสภา

ตามที่ได้คณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สมาชิกสภาฯ ได้มีมติรับหลักการเรียบร้อยแล้ว ต่อมาในวาระที่ ๒ แปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สมาชิกสภาฯ ก็ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เรียบร้อยแล้ว ต่อไปวาระที่ ๓ ชั้นลงมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ตราไว้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุมสภา

เห็นด้วย ๑๐ ท่าน ไม่เห็นด้วย - ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ลา ๑ ท่าน
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายสำเริง แก้วน้ำ
ประธานสภา

ถือว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะส่งร่างเทศบัญญัติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อลงนามอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสามแยกสนามกีฬา-ร.ร.บ้านต้นยวน หมู่ที่ ๗ เป็นเงิน ๑,๓๒๙,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๕๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายสำเริง แก้วน้ำ
ประธานสภา

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้ชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามแยกสนามกีฬา-โรงเรียนบ้านต้นยวน หมู่ที่ ๗ เป็นเงิน ๑,๓๒๙,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๕๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ตามที่เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามหมวดและประเภทต่างๆ จำนวน ๓๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากข้อมูลของกองคลังที่ได้รายงานสถานะการเงิน การคลัง กองฝ่ายต่างๆ ได้ดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว และมีเงินเหลือจ่ายที่สามารถโอนไปตั้งจ่ายในรายการที่จำเป็น จำนวน ๑,๗๔๓,๖๒๐ บาท โดยโอนมาจากเงินเหลือจ่ายหมวดต่างๆ ของสำนักปลัด จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท และโอนมาจากหมวดต่างๆ ของกองช่าง จำนวน ๖๔๓,๖๒๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะผู้บริหารได้พิจารณานำเงินเหลือจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกสนามกีฬา-โรงเรียนบ้านต้นนวย หมู่ที่ ๗ กว้าง ๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตร Prime Coat ระยะทาง ๕๓๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๗๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๗๒๙,๐๐๐ บาท ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา รวมทั้งผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานโรงเรียนบ้านต้นนวยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน ผมขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น โอนงบประมาณเหลือจ่ายจากปี ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกสนามกีฬา-โรงเรียนบ้านต้นนวยระยะทาง ๕๓๕ เมตร จำนวน ๑,๗๒๙,๐๐๐ บาท ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนดต่อไป

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทรเมฆ รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านวินิจฉัย ใจซื้อ

นายวินิจ ใจซื้อ
สมาชิกสภา

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซื้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เขต ๒ ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอปรับโอนงบประมาณที่เหลือจ่าย บางรายการที่อาจจะไม่เหลือจ่ายก็ได้เพราะยังมีระยะเวลาเหลืออีก ๑ เดือน ก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ เช่น โครงการพัฒนาการศึกษาและชุมชน

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากสภาให้ความเห็นชอบไปแล้วเพราะคณะผู้บริหารเห็นว่าเรื่องนี้ดีจึงขอความเห็นชอบจากสภา แต่มาวันนี้คณะผู้บริหารบอกว่าไม่สมควรทำควรมาทำในเรื่องนี้ ควรเลือกงบประมาณนี้ไว้เล็กน้อยหรือหาโอนจากรายการอื่น ส่วนในรายละเอียดของโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกสนามกีฬา-โรงเรียนบ้านต้นยวน หมู่ที่ ๗ ผมเองก็ไม่มีความรู้ในเรื่องงานช่างโยธาสักเท่าไร แต่ดูตามแบบแปลนความหนาของถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๐.๐๕ เมตร ถ้าดูตามแบบในความคิดของผมถ้าเราลดหินคลุกใช้วงเงินเท่าเดิม ๑ ล้านบาทบาท แล้วมาเพิ่มความหนาของแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้หนาความแข็งแรงน่าจะดีกว่า จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านวินิจฉัย ใจชื่อ สมาชิกสภา สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขออนุมัติ ๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกสนามกีฬา-ร.ร.บ้านต้นยวน หมู่ที่ ๗ เป็นเงิน ๑,๓๒๙,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๕๘

มติที่ประชุมสภา

เห็นด้วย ๑๐ ท่าน ไม่เห็นด้วย -งดออกเสียง ๑ ท่าน ลา ๑ ท่าน
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๕.๓ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกสนามกีฬา-ร.ร.บ้านต้นยวน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑,๓๒๙,๐๐๐ บาท

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภา

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้ชี้แจงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกสนามกีฬา-ร.ร.บ้านต้นยวน หมู่ที่ ๗ จำนวน

๑,๓๒๙,๐๐๐ บาท หลักการและเหตุผลตามที่สภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ได้อนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกสนามกีฬา-โรงเรียนบ้านต้นยวน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑,๓๒๙,๐๐๐ บาท นั้น เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบสามารถเบิกจ่ายเงินได้ อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ การกันเงินข้อ ๕๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกเงินได้ไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น

ดังนั้น จึงเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑,๓๒๙,๐๐๐ บาท

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาได้รับทราบ สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านวินิจฉัย ใจซื่อ

นายวินิจ ใจซื่อ
สมาชิกสภา

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซื่อ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เมื่อสักครู่ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกสนามกีฬา-ร.ร.บ้านต้นยวน หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๑,๓๒๙,๐๐๐ บาท แต่เงินยังไม่รู้ว่ามาจากไหนที่ และคณะผู้บริหารจะกันเงินส่วนนี้ ผมคิดว่าน่าจะโอนงบประมาณลงมาก่อนแล้วค่อยมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แต่ผมเห็นชอบไปแล้วกับการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และการกันเงินผมก็ต้องเห็นชอบอยู่แล้ว

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซื่อ สมาชิกสภา ขอเชิญท่านเลขานุการสภา

น.ส.จิรนนท์ อินทมุสิก
เลขานุการสภา

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ดิฉันนางสาวจิรนนท์ อินทมุสิก ปลัดเทศบาล ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของกฎหมายระเบียบ ตามญัตติ ๕.๒ สมาชิกสภาได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกสนามกีฬา-ร.ร.บ้านต้นยวน หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๑,๓๒๙,๐๐๐ บาท นั้นเป็นการอนุมัติให้โอนเงินไป

เรียบร้อยแล้ว ถ้ามานำเงินมาจากไหนนำมาจากเงินเหลือจ่ายจากองต่างๆ โดยได้ดำเนินการโครงการต่างๆ ไปแล้ว เช่น โครงการพัฒนาการศึกษาและชุมชนก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท เมื่อไม่ได้ดำเนินการแล้วโครงการก็มีเงินเหลือจ่ายและนำมารวบรวมเพื่อตั้งจ่ายในรายการที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กั้นเงิน ต้องเสนอคนละญัตติ คนละวาระ ในเมื่อต้องการทำโครงการดังกล่าวแต่เนื่องด้วยว่าใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว ซึ่งมีระยะเวลาในการก่อนนี้ผูกพันประมาณ ๙๐-๑๒๐ วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ การกั้นเงินข้อ ๕๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขออนุมัติกั้นเงินและขยายเวลาเบิกเงินได้ไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น จึงต้องขอเสนอญัตติการกั้นเงินไว้ด้วยไม่อย่างนั้นไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เงินก็จะตกเป็นเงินสะสม ขอนำเรียนชี้แจงทำความเข้าใจต่อสมาชิกสภา

นายสำเริง แก้วฉำ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภา ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าใจ สมาชิกสภาใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่ ผมขอมติ ๕.๓ ขออนุมัติกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกสนามกีฬา-ร.ร.บ้านต้นยวน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑,๗๒๙,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุมสภา

เห็นด้วย ๑๐ ท่าน ไม่เห็นด้วย - งดออกเสียง ๑ ท่าน ลา ๑ ท่าน
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๕.๔ ขออนุมัติกั้นเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านบางหิน สายชอยภักดี จำนวน ๙๙๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรี ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้ชี้แจงกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านบางหอน สายซอยภักดี จำนวน ๙๙๐,๐๐๐ บาท ตามที่เทศบาลตำบลคลองชะอุ่นได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๘๙ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓,๘๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านบางหิน สายซอยภักดี จำนวน ๙๙๐,๐๐๐ บาท

ด้วยกองช่างซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานโครงสร้างพื้นฐานและงานสาธารณูปโภคมีภารกิจที่ต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาประชาชนเป็นจำนวนมาก บุคลากรกองช่างได้โอนย้ายไปที่อื่นในปัจจุบันมีนายช่างโยธาเพียงคนเดียว ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งเวียนเรื่องโอนเงินอุดหนุนไม่ได้ครบตามกำหนดเทศบาลจึงได้ชะลอการจัดซื้อจัดจ้างจนกว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเข้ามา ซึ่งได้รับเมื่อช่วงไตรมาสที่ ๓ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘

เพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถดำเนินการต่อไปโดยไม่ตกเป็นเงินสะสม ต้องอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี จึงนำเรียนและเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณา

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ ๕.๔ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านบางหิน สายซอยภักดี จำนวน ๙๙๐,๐๐๐.- บาท

/มติที่ประชุมสภา.....

มติที่ประชุมสภา เห็นด้วย ๑๐ ท่าน ไม่เห็นด้วย – งดออกเสียง ๑ ท่าน ลา ๑ ท่าน
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

**๕.๕ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบ**

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ

นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ รอง
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้
ชี้แจงกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘ โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

ตามที่เทศบาลตำบลคลองชะอุ่นได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘
แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๘๙ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน
๓,๘๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน
๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

ด้วยกองช่างซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานโครงสร้างพื้นฐานและงาน
สาธารณูปโภคมีภารกิจที่ต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาประชาชนเป็นจำนวนมาก
บุคลากรกองช่างได้โอนย้ายไปที่อื่นในปัจจุบันมีนายช่างโยธาเพียงคนเดียว ประกอบ
กับกรมส่งเสริมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งเวียนเรื่องโอนเงินอุดหนุนไม่ได้ครบตาม
กำหนดเทศบาลจึงได้ชะลอการจัดซื้อจัดจ้างจนกว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปเข้ามา ซึ่งได้รับเมื่อช่วงไตรมาสที่ ๓ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการและ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘

เพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถดำเนินการต่อไปโดยไม่ตกเป็นเงินสะสม
ต้องอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

/สิ่งก่อสร้าง.....

สิ่งก่อสร้างยังมีได้ก่อนนี้ผู้กผัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี จึงนำเรียนและเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณา

นายสำเร็จ แก้วฉ่ำ
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท่านใด
ต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติ ๕.๕ ขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุมสภา

เห็นด้วย ๑๐ ท่าน ไม่เห็นด้วย – งดออกเสียง ๑ ท่าน ลา ๑ ท่าน
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

**๕.๖ ขอความเห็นชอบการก่อสร้างอาคารบดเศษยางพารา หมู่ที่ ๒ บ้านแสน
สุข รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ**

นายสำเร็จ แก้วฉ่ำ
ประธานสภา

ขอเชิญท่านเลขานุการสภา

น.ส.จิรนนท์ อินทมุสิก
เลขานุการสภา

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรนนท์ อินทมุสิก
เลขานุการสภา ตามที่นางปรารมย์ แก้วปลอด อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๖๙ หมู่ที่ ๒
ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ยื่นความประสงค์ก่อสร้าง
อาคาร คสล. ๑ ชั้น เพื่อดำเนินกิจการบดเศษยางพาราต่อเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
สถานที่ก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ ๒ ตำบลคลองชะอุ่น ระหว่างรอยต่อหมู่ที่ ๒
และหมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่นได้รับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารบด
เศษยางพาราแล้ว แต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนจึงแจ้งให้หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ และหมู่
ที่ ๓ ทราบเพื่อทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อวันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ในการประชา
พิจารณ์ในพื้นที่ที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของผู้ร้อง เป็นไป
ตามเงื่อนไขการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยในวันนั้นได้มีปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัด นายช่างโยธา นิติกร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยนาย
ช่างโยธา ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ นายวิทยา ล้อม
วิจิต

/นายวิทยา.....

นายวิทยา ชำนินวน และนายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในการทำประชาพิจารณ์ปลัดเทศบาลก็ได้ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องผลกระทบจากการประกอบกิจการของผู้ร้อง ผู้เข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์ทั้งสิ้น ๘๔ คน เปิดโอกาสให้ประชาชนซักถามถึงการป้องกันผลกระทบ และแนวทางการแก้ไข จากผู้ประกอบการ ตัวแทนผู้ประกอบการ ซึ่งแจ้งทำความเข้าใจ และมีการลงมติเห็นชอบแบบเปิดเผย มีผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมด ๘๔ คน ให้ความเห็นชอบให้ก่อสร้างทั้งสิ้น ๘๑ คน ไม่เห็นชอบให้ก่อสร้างทั้งสิ้น - งดออกเสียง ๓ คน โดยผู้เข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์ได้ตั้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขกับผู้ประกอบการ

๑. จะปฏิบัติตามกระบวนการ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและประกอบกิจการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

๒. จะไม่ปล่อยให้กิจการบดเคษยางพาราเกิดมีกลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

๓. การประกอบกิจการฯ เป็นกิจการบดเคษยางพาราเพียงอย่างเดียวไม่ใช้การรับซื้อเคษยางพารา

๔. มีการจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย ๓ บ่อ สำหรับใช้บำบัดน้ำที่ใช้ในการผลิตเพื่อป้องกันน้ำเสียที่จะเกิดขึ้น

๕. บ่อน้ำเสียต้องมีลักษณะรูปแบบที่ไม่ให้น้ำเสียซึมผ่านได้ดินได้

๖. ในการดำเนินการประกอบกิจการบดเคษยางพารา กรณีที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ อันได้แก่การเกิดโรคหรือเหตุอื่นใด ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการประกอบกิจการบดเคษยางพารา ผู้ประกอบการยินดีรับภาระและช่วยเหลือค่าเสียหายต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ

๗. ในการดำเนินกิจการบดเคษยางพารา ในพื้นที่ ม.๒ บ้านแสนสุข หากมีผลกระทบเกิดขึ้น ได้แก่ น้ำเสีย กลิ่นเหม็น แมลงวันรบกวน และส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่ ผู้ได้รับผลกระทบจะร้องเรียน ร้องทุกข์ต่อนายประเสริฐ สงพัฒน์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ บ้านแสนสุข เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้สร้างความเข้าใจและตกลงในที่ประชุมกันแล้ว เมื่อเกิดผลกระทบหรือความเดือดร้อนขึ้นในพื้นที่ ม.๒ นายประเสริฐ สงพัฒน์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านยินดี

/รับผิดชอบตามที่.....

รับผิดชอบตามที่ได้กล่าวไว้ในที่ประชุม จึงนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร เพื่อประกอบการพิจารณาและขอความเห็นชอบจากสภาต่อไป

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านเลขาธิการสภาฯ ที่นำเสนอและชี้แจง ซึ่งก่อนที่จะนำเรื่องการก่อสร้างอาคารบดเศษยางพารา เข้าสู่สภาฯ ได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์มาแล้ว สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านวิทยาชำนินวน

นายวิทยา ชำนินวน สมาชิกสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายวิทยา ชำนินวน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เขต ๑ เพื่อเป็นการพิจารณาประกอบการลงมติ ผมขอให้ทางตัวแทนผู้ประกอบการได้พูดคุยและตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านวิทยา ชำนินวน ขอเชิญตัวแทนผู้ประกอบการ

นายสุเชษฐ์ ทิพย์ป่าเว ตัวแทนผู้ประกอบการ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผมนายสุเชษฐ์ ทิพย์ป่าเว ตัวแทนผู้ประกอบการบดเศษยางพารา ขอชี้แจงข้อสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านวินิจฉัย ใจชื่อ

นายวินิจฉัย ใจชื่อ สมาชิกสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายวินิจฉัย ใจชื่อ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ถ้าการพิจารณาในวันนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภา ทางคณะผู้บริหารจะต้องทำบันทึกข้อตกลงเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงกับทุกผู้ประกอบการ ซึ่งปฏิบัติในแนวเดียวกับผู้ประกอบการที่เคยขออนุญาต

นายสำเริง แก้วฉ่ำ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านวินิจฉัย ใจชื่อ สมาชิกสภาฯ ได้พูดถึงการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลกับผู้ประกอบการ ขอเชิญตัวแทนผู้ประกอบการ

นายสุเชษฐ์ ทิพย์ป่าเว ผมขอชี้แจงลักษณะการประกอบการเป็นโรงเรือนที่ใช้บดเศษยางพาราแปรรูปให้เป็นชนิดครีม บดออกมาเป็นแผ่นและส่งต่อโรงงาน ซึ่งแนวโน้มที่จะเกิดอุตสาหกรรมแบบนี้มีมาก เนื่องจากผู้ประกอบการที่จะรับซื้อเศษยางแล้วส่งต่อให้โรงงานในอนาคตตลาดทำให้ราคาและกำไรน้อยลง ตลาดต้องปรับผลผลิตที่จะส่ง กลายเป็น

การบด ซึ่งปริมาณการบดไม่ได้เชิงของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพราะใช้ตัวบดเพียง ๔ ตัว กำลังบดจะดูที่ภาวะตลาดว่าช่วงไหนที่เราส่งโดยไม่ต้องแปรรูปได้เราก็กส่ง แต่บางช่วงก็ส่งเป็นเนื้อมากเลยขึ้นอยู่กับราคาตลาด แต่ไม่ได้ตั้งว่าจะแปรรูปเป็นหลัก ส่วนการดำเนินการก่อสร้างต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ พรบ. อย่างถูกต้อง ส่วนเรื่องผลกระทบของกลิ่นคงจะมีบ้าง แต่ถ้าเยอะก็ต้องหาวิธีดำเนินการเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภา

ขอขอบคุณตัวแทนผู้ประกอบการ ที่เรียนชี้แจงต่อสภา ก่อนมีการลงมติจากสภา สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายไพฑูรณ์ คงเดิม
นายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายนายไพฑูรณ์ คงเดิม นายกเทศมนตรีตำบลคลองชะอุ่น แนวทางการบริหารงานของคณะผู้บริหารได้ดำเนินการในส่วนที่มีผู้ประกอบการมาดำเนินการในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น ยึดถือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนดำเนินการที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ถ้าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยอมรับสภาพได้เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวของพี่น้องประชาชน จากกรณีที่มีการร้องเรียนมายังเทศบาล ซึ่งผมก็ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยมีปลัดเทศบาล ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายกฎหมาย ดำเนินการให้รัดกุมที่สุด ถ้ามีเรื่องร้องเรียนมาเราต้องให้พี่น้องประชาชนที่ให้ความเห็นชอบมานั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วย ในการก่อสร้างอาคารบดเศษยางพารา หมู่ที่ ๒ นี้ ทางผู้ใหญ่บ้าน นายประเสริฐ สงพัฒน์แก้ว ก็ได้แจ้งว่าถ้ามีปัญหาท่านจะดูแลใกล้เคียงและจะจัดการในระดับหมู่บ้าน และได้ขอตัวแทนของหมู่บ้านที่ให้ความเห็นชอบอีก ๔ คน มาเป็นกรรมการด้วย ในกรณีถ้ามีการร้องเรียนเกิดขึ้น วันนี้ทางผู้ประกอบการได้มาชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา นำเรียนเพื่อขอมติจากที่ประชุมสภา การทำบันทึกข้อตกลงผู้ลงนามประกอบไปด้วยกำนัน ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ฯ และผู้ประกอบการ ส่วนขั้นตอนการทำบันทึกข้อตกลงก็จะทำเมื่อผู้ประกอบการดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จ และผมต้องเซ็นเพื่ออนุญาตก่อสร้าง เวลานั้นผมจะแจ้งให้ผู้ประกอบการเข้ามาเพื่อทำบันทึกข้อตกลง

/นายสำเริง แก้วฉ่ำ.....

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภา
มติที่ประชุม

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้เรียนรู้แจ้งที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารบด
เศษยางพารา หมู่ที่ ๒ สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอถามมติ ๕.๖ ขอความเห็นชอบการก่อสร้างอาคารบดเศษยางพารา หมู่ที่
๒ บ้านแสนสุข
เห็นด้วย ๑๐ ท่าน ไม่เห็นด้วย - งดออกเสียง ๑ ท่าน ลา ๑ ท่าน
มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

**๕.๗/ คัดเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน ๒
ท่าน (ตามหนังสือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ยธ
๐๒๐๙๖/๑๖๑๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘**

นายสำเริง แก้วฉ่ำ
ประธานสภา
น.ส.จิรนนท์ อินทมุสิก
เลขานุการสภา

ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ได้ชี้แจง
กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรนนท์ อินทมุสิก
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่องขออนุเคราะห์เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ร่วมกันดำเนินงานเรื่องระบบยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการเสริมสร้างการ
เข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชนและการกระจายโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมไปสู่
ระดับจังหวัด การสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับ
ตำบลขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันดำเนินการนำร่องระบบยุติธรรมชุมชนใน ๑๘ จังหวัด
ที่ตั้งกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมในทุกอำเภอ อำเภอละ ๑
ตำบล และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ตั้งเพิ่มในอำเภออื่นอีก อำเภอละ ๑
ตำบล ในการนี้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความอนุเคราะห์ให้สมาชิก

สภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๒ ท่าน เป็น
คณะกรรมการ

โครงสร้างศูนย์ยุติธรรมชุมชนในตำบล

๑. ที่ปรึกษา ประกอบด้วย

- ๑.๑ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ตำบล
- ๑.๒ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล
- ๑.๓ พัฒนาการประจำตำบล
- ๑.๔ นายกองตรีปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑.๕ กำนัน
- ๑.๖ ผู้แทนยุติธรรมจังหวัด

๒. คณะกรรมการ ประกอบด้วย

๒.๑ ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้านด้วยกันในตำบลที่เป็น
ที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นประธาน จำนวน ๑ คน

๒.๒ ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้านด้วยกันในตำบลที่เป็น
ที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นรองประธาน จำนวน ๑ คน

๒.๓ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
พื้นที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมในระดับตำบล จำนวน ๒ คน

๒.๔ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่กระทรวงยุติธรรมเดิมได้จัดตั้งขึ้นก่อนใน
ตำบลนั้นๆ จำนวน ๑ คน (ถ้ามี)

๒.๕ ตำรวจชุมชน (Community Policing) ในตำบลนั้นๆ จำนวน ๑ คน

๒.๖ ผู้นำหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน

๒.๗ ผู้ทรงคุณวุฒิในตำบลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมใน
ระดับตำบล ไม่เกิน ๒ คน

๒.๘ นิติกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากนายก อบต. หรือ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแล้วแต่กรณี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สมาชิกสภา ซึ่งได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒ ท่าน เป็นคณะกรรมการศูนย์ฯ
และนิติกรหรือบุคคลที่ท่านมอบหมาย เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ หากใคร

/ได้รับเลือก.....

ได้รับเลือกจะต้องเข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและที่
ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ใน
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องศรีวิชัย B โรงแรมวังใต้ ในการคัดเลือกให้สมาชิก
สภาเสนอชื่อและมีผู้รับรอง ๒ ท่าน ค่ะ

นายสำเร็จ แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม จำนวน ๒ ท่าน ขอ
เชิญท่านวิทยา ชำนินวน

นายวิทยา ชำนินวน
สมาชิกสภาฯ

ผมขอเสนอท่านวินิจ ใจชื่อ เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม

นายสำเร็จ แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง มีผู้รับรอง ๔ ท่าน ๑.นายวัฒน์ศักดิ์ สุขอุ้น ๒.นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี
๓.นางรัตนา แก้วพิชัย ๔.นางอุทัย วาดทอง ขอเชิญท่านอุทัย วาดทอง

นางอุทัย วาดทอง
สมาชิกสภาฯ

ดิฉันขอเสนอท่านวิทยา ชำนินวน เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม

นายสำเร็จ แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง มีผู้รับรอง ๔ ท่าน ๑.นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี ๒.นายวัฒน์ศักดิ์ สุขอุ้น
๓.นางรัตนา แก้วพิชัย ๔.นายประเพียร ประทับศิลป์

ดังนั้นตัวแทนสมาชิกสภาที่เป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบล คือ นายวินิจ ใจชื่อ และ
นายวิทยา ชำนินวน

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ ประชาสัมพันธ์ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒

นายสำเร็จ แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านสุนทร ผอมทอง

นายสุนทร ผอมทอง
ที่ปรึกษานายกฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร กระผมนายสุนทร
ผอมทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ผมขอประชาสัมพันธ์การปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ป่าชุมชน
หมู่ที่ ๑๒

นายสำเร็จ แก้วฉ่ำ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านสุนทร ผอมทอง ที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้กับสมาชิกสภาฯ

๖.๒ กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายสำเริง แก้วฉ่ำ

ประธานสภาฯ

นายสุนทร ผอมทอง

ที่ปรึกษานายกฯ

ขอเชิญท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายสุนทร ผอมทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ผมขอนำเรียนชี้แจงและประชาสัมพันธ์ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสืบเนื่องจากได้จัดการประชุมที่ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ได้มีมติกำหนดจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ป่าชุมชนหมู่ที่ ๑๑ บ้านควนพน กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนทั้ง ๖ โรงเรียน กศน.ตำบลคลองชะอุ่น และเครือข่ายอนุรักษ์ตำบลคลองชะอุ่น พร้อมผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นายสำเริง แก้วฉ่ำ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณสุนทร ผอมทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ที่ได้แจ้งข้อมูลให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี สำหรับวันนี้การดำเนินการประชุมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วผมขอปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม เวลา ๑๓.๓๐ น. ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ช่วยให้การดำเนินการประชุมในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ) สุพรรณิกา อินทร์จันทร์ ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสุพรรณิกา อินทร์จันทร์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(ลงชื่อ) จิรนนท์ อินทมุสิก เลขานุการสภาเทศบาลฯ

(นางสาวจิรนนท์ อินทมุสิก)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล

* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

(ลงชื่อ) วิทยา ชำนินวน ประธานกรรมการ
(นายวิทยา ชำนินวน)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

(ลงชื่อ) ธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี กรรมการ
(นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

(ลงชื่อ) รัตนา แก้วพิชัย กรรมการ/เลขานุการ
(นางรัตนา แก้วพิชัย)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

- สภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ได้รับรองรายงานการสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ) สำเริง แก้วฉ่ำ ผู้ตรวจรับรองความถูกต้อง
(นายสำเริง แก้วฉ่ำ)

ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....